

สมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ ประเภทคลับคอลเลกชัน

สมาชิกประเภทคลับคอลเลกชันแบบ 12 สัปดาห์ (Goal Getter) และแบบ 12 เดือน (Long Termer) สามารถใช้บริการเวอร์จิน แอ็คทีฟคลับได้ทุกแห่งในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ สมาชิกประเภทคลับคอลเลกชัน ยังสามารถใช้บริการเวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับของเราในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร (ยกเว้นคลับ Chiswick Riverside Health & Racquet Club) แอฟริกาใต้ นามิเบีย, บอตสวานา และอิตาลี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีปฏิทิน และไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อท่านไปใช้บริการที่เวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับอื่น เพียงแสดงบัตรสมาชิกประเภทคลับคอลเลกชันของท่านที่คลับนั้น เพื่อเข้าใช้บริการ

คลับคอลเลกชันในประเทศไทย ได้แก่ คลับเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ คลับเอ็มควอเทียร์ คลับสยาม ดิสคัฟเวอร์ และคลับถนนวิทญู

สมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ ประเภทคลับไลฟ์เซ็นเตอร์

สมาชิกประเภทคลับไลฟ์เซ็นเตอร์แบบ 12 สัปดาห์ (Goal Getter) หรือ 12 เดือน (Long Termer) สามารถใช้บริการคลับไลฟ์เซ็นเตอร์แห่งอื่นในประเทศไทยได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ สมาชิกประเภทคลับไลฟ์เซ็นเตอร์ ยังสามารถใช้บริการเวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับคอลเลกชันต่างๆ ในประเทศไทยได้ โดยชำระเงิน 50% ของค่าธรรมเนียมสำหรับแขกรับเชิญ (Guest Fee) ที่คลับนั้นกำหนดสำหรับการเข้าใช้บริการที่คลับคอลเลกชันแต่ละครั้ง ขอได้โปรดตรวจสอบรายการราคาสำหรับแขกรับเชิญ (จากฝ่ายต้อนรับ)

สมาชิกประเภทคลับไลฟ์เซ็นเตอร์ ยังสามารถใช้บริการ เวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับของเรา (ยกเว้นคลับที่อยู่ในรายการของคลับคอลเลกชัน) ในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ นามิเบีย บอตสวานา และอิตาลีได้ รวมทั้งสิ้น 21 ครั้งในทุกปีปฏิทิน สำหรับรายการคลับทั้งหมดที่สามารถใช้บริการได้และไม่ได้ โปรดตรวจสอบที่สถานออกกำลังกายหลักของท่าน

เมื่อท่านจะเข้าใช้บริการ เวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับดังกล่าวข้างต้น เพียงติดต่อกับพนักงานต้อนรับที่เป็นมิตรของเรา พวกเขาพร้อมจะดูแลจัดการเรื่องบัตรผ่านจากผู้จัดการสถานออกกำลังกายหลักของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

สมาชิกองค์กร

สมาชิกองค์กรบางส่วนจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับคลับที่เข้าใช้บริการ โปรดดูรายละเอียดจากสถานออกกำลังกายหลักของท่านหรือเงื่อนไขสมาชิกภาพของท่าน เพื่อให้ทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษใดๆ ที่กำหนดไว้สำหรับสมาชิกภาพองค์กรของท่าน

สมาชิกแบบสัปดาห์ละครั้ง (ONCE-A-WEEKER)

สมาชิกแบบสัปดาห์ละครั้ง (Once-a-Weeker) ที่ทำการสมัครสมาชิกที่คลับไลฟ์เซ็นเตอร์ สามารถใช้บริการคลับแห่งใดก็ได้ในประเทศไทย ยกเว้นคลับคอลเลกชัน สำหรับสมาชิกแบบสัปดาห์ละครั้ง (Once-a-Weeker) ที่สมัครสมาชิกที่คลับคอลเลกชัน สามารถใช้บริการที่คลับใดก็ได้ในประเทศไทย สมาชิกแบบสัปดาห์ละครั้ง (Once-a-Weeker) จะได้รับสิทธิเข้าใช้บริการคลับได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่งต้องทำการจองล่วงหน้า โดยสามารถเข้าใช้บริการเพิ่มเติมหรือเข้าใช้บริการคลับในต่างประเทศได้ด้วยการจองใช้บริการรายครั้ง และชำระค่าเข้าใช้บริการในราคาแขกรับเชิญตามที่กำหนด

สถานออกกำลังกายหลัก (HOME CLUB) และสถานออกกำลังกายอื่น (AWAY CLUB)

คลับที่ท่านสมัครและชำระค่าสมาชิกตามกำหนดเวลา ดังที่ปรากฏบนใบสมัครสมาชิกของท่าน จะเรียกว่า สถานออกกำลังกายหลัก ส่วน สถานออกกำลังกายอื่น หมายถึง เวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับแห่งอื่นใดที่ท่านสามารถ เข้าใช้บริการได้เป็นครั้งคราว

เวอร์จิน แอ็คทีฟ จะตรวจสอบการเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายหลัก และสถานออกกำลังกายอื่น เป็นประจำ ซึ่งค่าสมาชิกของแต่ละคลับอาจแตกต่างกัน เราจึงใคร่ขอให้ท่านใช้บริการสถานออกกำลังกายหลัก ให้มากกว่าสถานออกกำลังกายอื่น

การใช้บริการคลับอื่น

หากท่านใช้สถานออกกำลังกายอื่นมากกว่าสถานออกกำลังกายหลักของท่านแล้ว ทีมบริการลูกค้าของเราจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าสถานออกกำลังกายหลักของท่านจะเปลี่ยนเป็นสถานออกกำลังกายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลในรอบบิลถัดไป

หลังจากนั้น ท่านจะเริ่มชำระค่าสมาชิกภาพของสถานออกกำลังกายหลักใหม่ของท่าน ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าสถานออกกำลังกายหลักแรกเริ่มของท่าน

โดยจะมีค่าธรรมเนียมการโอนในการโอนย้ายสถานออกกำลังกายหลักทุกครั้ง ขอได้โปรดตรวจสอบราคาค่าธรรมเนียมการโอนย้ายของเรา (จากฝ่ายต้อนรับ)

การเปลี่ยนสถานออกกำลังกายหลัก

ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนสถานออกกำลังกายหลักเดิมของท่านไปเป็น เวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับอื่นใดก็ได้ในประเทศไทย

วิธีดำเนินการโอนย้ายสถานออกกำลังกายหลักให้ครบถ้วนบริบูรณ์นั้น เพียงแค่ท่านตรงไปที่คลับของเราและกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่ฝ่ายต้อนรับ ซึ่งทางคลับจะต้องได้รับแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานภาพล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนจะเริ่มระยะเวลาของกำหนดรอบบิลใหม่รายสองสัปดาห์ (หมายถึงภายในเวลาปิดทำการในวันอาทิตย์) นับจากวันที่การแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงของท่านมีผลบังคับ

โดยจะมีค่าธรรมเนียมการโอนในการโอนย้ายสถานออกกำลังกายหลักทุกครั้ง ขอได้โปรดตรวจสอบราคาค่าธรรมเนียมการโอนย้ายของเรา (จากฝ่ายต้อนรับ) ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าสมาชิกภาพตามกำหนดของสถานออกกำลังกายหลักใหม่ที่ท่านโอนย้ายไป ตั้งแต่วันที่โอนย้าย

คำนิยามทั้งหมดที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดสำหรับสมาชิก หนึ่ง เวอร์จิน แอ็คทีฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว ขอได้โปรดตรวจสอบนโยบายล่าสุดจากสถานออกกำลังกายหลักของท่าน